

รายการข้อมูลสาธารณะที่ต้องติดตามข้อมูลและการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

การบริหารงาน

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/กิจกรรม หรือแบ่งตามพันธกิจหลักของส่วนงาน

โครงการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของงานในสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	จำนวน (โครงการ)
เป้าประสงค์ที่ 1 การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ	74
เป้าประสงค์ที่ 2 การวิจัยระดับ World Class	30
เป้าประสงค์ที่ 3 ความรู้เพื่อมนุษยชาติ	6
เป้าประสงค์ที่ 4 นวัตกรรมเพื่อประเทศ	5
เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรแห่งความยั่งยืน	131
รวม	246

รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน	ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ		
	ดำเนินงาน-50%	50-75%	>75% - 100%
งาน	213	26	7

โครงการที่ดำเนินการมีความก้าวหน้ามากกว่า 50%-100%

SG1:การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ
โครงการคลินิกวิชาการและการอภิปรายกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการด้วยรักและผูกพันสานฝันนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
โครงการ “มหิดลวิชาการ” ปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Development of Learning Skills for First Year Medical Students
โครงการการสอนเสริมเพื่อฟื้นฟูความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 Basic Medical Knowledge Refreshment for 3rd Year Medical
โครงการการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CHE- QA Online
โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการรับดำเนินการ/บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาแพทยศาสตร์ศึกษา
โครงการรับดำเนินการ/บริหารจัดการการเรียนการสอนของหน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (MDL.)
โครงการรับดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงห้อง P114

SG2:การวิจัยระดับ World Class

โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

โครงการวิเคราะห์สมรรถนะผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

SG4:นวัตกรรมเพื่อประเทศ

โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการบริหารจัดการ ภายในงานพันธกิจพิเศษ

SG5:องค์กรแห่งความยั่งยืน

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์

โครงการสำรวจความพึงพอใจ และการรับฟังเสียง (VOC) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุด ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สารสนเทศวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

โครงการการจัดทำข้อมูล Data Analytic ด้านวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง domain

โครงการการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติระดับป.โท ทุน ร.9

โครงการเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิล (จัดซื้อถังขยะรีไซเคิลรอบคณะฯ/เครื่องชั่งน้ำหนักขยะแยกประเภท)

โครงการติดตั้งฝักบัวล้างตาฉุกเฉินภายในคณะวิทยาศาสตร์

โครงการบริหารจัดการพัสดุส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการบริหารจัดการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการบริหารจัดการภายในงานคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการการบริหารจัดการงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำประจำอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

โครงการเช่าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สารสนเทศ